

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 3268/UBND-TNMT  
V/v phản hồi thông tin báo chí.

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:

- Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND Tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Công văn số 1068/STTTT-TTBCXB, ngày 30/7/2020 của Sở Thông tin–Truyền thông về việc phản hồi thông tin báo chí. UBND thành phố Buôn Ma Thuột phản hồi với nội dung “Chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ở xã Cư Êbur” như sau:

Theo số liệu thống kê trên địa bàn xã Cư Êbur, thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, đang có 75 hộ nuôi gà, 18 hộ nuôi vịt, 96 hộ nuôi heo. Các hộ chăn nuôi này hầu hết đã tồn tại từ trước đến nay, tập trung nhiều ở thôn 2, thôn 3, thôn 8 và một số hộ ở buôn Đung, buôn Dã Prong. Mặc dù số lượng nuôi không nhiều, chủ yếu (dưới 4.000 con gà, dưới 200 con heo đối với mỗi hộ) nhưng do tập quán của người dân nuôi gần nhà ở, trong khu dân cư nên gây ô nhiễm môi trường khu dân cư.

Từ năm 2017 đến nay, UBND thành phố đã nhiều lần chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý chất thải trong chăn nuôi nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh. Đồng thời cũng vận động người dân di dời chuồng trại ra ngoài khu dân cư hoặc chuyển đổi ngành nghề, đến nay mới có 17 trường hợp thực hiện việc ngừng chăn nuôi trong khu dân cư. Năm 2018, Thành phố đã ban hành Công văn 3103/UBND-TNMT, ngày 03/10/2018 về việc tăng cường quản lý chất thải chăn nuôi. Tháng 10, năm 2019, UBND Thành phố cũng đã thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, qua đó cũng đã kiểm tra một số hộ chăn nuôi có số lượng nuôi lớn trên địa bàn thôn 8, xã Cư Êbur và chỉ đạo UBND xã Cư Êbur tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ xen kẽ trong khu dân cư thực hiện thu gom, xử lý chất thải trong chăn nuôi.

Tuy nhiên, do số lượng hộ chăn nuôi lớn và việc xử lý mùi hôi do chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, không thể xử lý triệt để. Do đó, hiện nay Thành phố chủ yếu vận động, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức và thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường nhằm hạn chế mùi hôi phát tán mạnh ra xung quanh. Theo quy định Luật chăn nuôi 2018, có hiệu lực ngày 01/01/2020, đối với các cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Luật chăn nuôi có hiệu lực thi hành nhưng ở trong khu vực không được phép nuôi, trong khu dân cư thì trong thời hạn là 05 năm kể từ ngày Luật chăn nuôi có hiệu lực phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp. Bước đầu triển khai, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo phòng Kinh tế hướng dẫn UBND các phường, xã lập danh sách thống kê các trường hợp đang chăn nuôi trên địa bàn (theo Công văn số 119/CV-KT, ngày 29/4/2020) để xem xét hướng dẫn thực hiện theo quy định của Luật chăn nuôi.

UBND thành phố Buôn Ma Thuột có phản hồi thông tin như trên để Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk được biết.

Nơi nhận: *Như*

- Như trên;
- Trung tâm quản lý công thông tin điện tử Tỉnh;
- Phòng TNMT; phòng Kinh tế;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**LƯU VĂN KHÔI**